

## CHỈ THỊ

### Về việc lãnh đạo nhiệm vụ tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2018

-----

Năm 2017 thực hiện sự lãnh đạo, chỉ đạo của Thành uỷ, HĐND, UBND, Hội đồng nghĩa vụ quân sự (NVQS) Thành phố Hà Nội và sự phối hợp của Bộ Tư lệnh Thủ Đô Hà Nội, Huyện uỷ, HĐND, UBND, Hội đồng NVQS huyện đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cấp uỷ Đảng Ban hành nghị quyết chuyên đề lãnh đạo về nhiệm vụ tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2017. Chỉ đạo chính quyền, các cơ quan Ban, ngành, MTTQ và các đoàn thể từ huyện đến cơ sở thực hiện tốt nhiệm vụ tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ hoàn thành 100% chỉ tiêu giao quân 170/170 thanh niên. Đặc biệt trong đó có 47% thanh niên trúng tuyển có trình độ Đại học, cao đẳng và trung cấp, trình độ văn hóa và sức khỏe của thanh niên trúng tuyển nghĩa vụ quân sự năm 2017 được nâng lên.

Quá trình tổ chức thực hiện đúng quy trình, chặt chẽ, đảm bảo công khai, công bằng, dân chủ trong các bước rà soát phúc tra, sơ tuyển, khám tuyển. Công tác tuyên truyền, giáo dục động viên được chú trọng việc chăm lo đến chế độ, chính sách được quan tâm.

Tuy nhiên quá trình thực hiện nhiệm vụ tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2017 nhận thức, trách nhiệm của một số cấp uỷ, chính quyền, các ban ngành đoàn thể chưa thật đầy đủ, công tác tuyên truyền chủ trương, đường lối chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước, Luật nghĩa vụ quân sự có cơ sở chưa sâu rộng đến người dân và thanh niên trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ. Việc công khai các loại danh sách tạm hoãn, miễn, vi phạm chính trị đạo đức, trình độ văn hóa thấp chưa chặt chẽ, một số cơ sở còn có biểu hiện chủ quan trong thực hiện các bước rà soát, phúc tra, sơ tuyển, khám tuyển nên còn có xã chất lượng chưa cao. Việc xử lý các trường hợp trốn khám, chống khám chưa kịp thời, chưa kiên quyết.

Để khắc phục những tồn tại của năm 2017 và thực hiện thắng lợi nhiệm vụ tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2018. Ban Thường vụ Huyện uỷ yêu cầu các cấp uỷ Đảng, Chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các cơ quan, Ban, ngành đoàn thể từ huyện đến cơ sở quán triệt thực hiện tốt một số nội dung chủ yếu sau đây:

1. Nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cấp uỷ Đảng, chính quyền các cấp trong lãnh đạo, chỉ đạo và sự phối hợp giữa các Ban, ngành, MTTQ và các đoàn thể từ huyện tới cơ sở trong công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2018.

Các tổ chức đảng cần quán triệt sâu rộng chỉ thị, nghị quyết của cấp trên tới cán bộ, đảng viên. Đảng uỷ Quân sự huyện, Đảng uỷ các xã, thị trấn ra nghị quyết chuyên đề để lãnh đạo nhiệm vụ tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ, phát huy

hiệu lực lãnh đạo của các tổ chức cơ sở Đảng, kiện toàn Hội đồng nghĩa vụ quân sự, phân công trách nhiệm cho các thành viên, chỉ đạo làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật, giáo dục sâu rộng các chủ trương, chính sách của Đảng, Luật nghĩa vụ quân sự, Luật hình sự đến mọi người dân nhất là thanh niên trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ hiểu rõ nghĩa vụ, quyền lợi, trách nhiệm của bản thân và gia đình đối với nhiệm vụ xây dựng và Bảo vệ Tổ quốc. Công khai các tiêu chuẩn miễn hoãn theo quy định của pháp luật để mọi công dân cùng giám sát việc thực hiện công bằng dân chủ trong tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ.

2. Quản lý chặt chẽ, nắm chắc nguồn thanh niên trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ và việc di chuyển nghĩa vụ quân sự, trú trọng nguồn cán bộ trong các cơ quan, Ban, ngành, thanh niên đã tốt nghiệp các trường Đại học, Cao đẳng, trung cấp, thực hiện đầy đủ quy trình rà soát phúc tra và các bước sơ tuyển sức khỏe, xét duyệt tiêu chuẩn chính trị, văn hoá. Phân đầu thực hiện điều khám không quá 3 người/1 chỉ tiêu giao quân. Có 100% thanh niên đủ điều kiện lên trạm khám, không có thanh niên trốn khám. Tỷ lệ thanh niên đủ tiêu chuẩn về đạo đức, chính trị, trình độ, sức khỏe từ 78% trở lên.

3. Thực hiện nghiêm túc kế hoạch sơ tuyển: Ban CHQS huyện phối hợp chặt chẽ với cấp uỷ, chính quyền 29 xã thị trấn chỉ đạo Ban CHQS, Công an, Trạm y tế, Trường THCS, chi bộ cơ sở, các cụm dân cư thực hiện tốt các bước tuyển chọn như: Rà soát, phúc tra, thâm nhập nắm chắc lai lịch về chính trị, văn hoá, tâm tư nguyện vọng, xét duyệt, sơ tuyển, khám tuyển và hoàn chỉnh hồ sơ, tuyên truyền vận động thanh niên viết đơn tình nguyện đảm bảo có trên 70% thanh niên viết đơn tình nguyện nhập ngũ, 100% các đơn vị hoàn thành chỉ tiêu giao quân không để trường hợp nào bị loại trả về Văn hóa, chính trị đạo đức và sức khỏe, Trung tâm y tế có trách nhiệm khám đảm bảo sức khỏe trong tuyển quân, đào tạo sĩ quan dự bị, đào tạo cán bộ quân sự cơ sở và quân nhân dự bị năm 2018. Trú trọng nâng cao trình độ văn hóa, đảm bảo tỉ lệ có trình độ Đại học, cao đẳng, trung cấp theo chỉ tiêu Thành phố giao. Kiên quyết xử lý kịp thời đối với những thanh niên trốn khám, chống lệnh gọi nhập ngũ và quân nhân đào ngũ trở về địa phương theo pháp luật và Nghị định 120/2013/NĐ-CP ngày 09/10/2013 của chính phủ về quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quốc phòng, cơ yếu.

4. Cấp uỷ, chính quyền các cấp lãnh đạo, chỉ đạo Hội đồng nghĩa vụ quân sự xây dựng kế hoạch triển khai tổ chức thực hiện, Ban CHQS huyện tham mưu với UBND, Hội đồng nghĩa vụ quân sự huyện giao chỉ tiêu cụ thể cho từng xã, thị trấn. Các xã, thị trấn giao chỉ tiêu cho từng cơ sở, chi bộ, thôn xóm, cụm dân cư, tổ dân phố. Các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể huyện có liên quan như: Ban tuyên giáo, Viện Kiểm Sát, Công an, Thanh tra, Tư pháp, Toà án, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức, đoàn thể... nâng cao trách nhiệm phối hợp với Ban CHQS huyện và các cơ sở thực hiện tốt công tác tuyên truyền pháp luật trong tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ. Tổ chức tốt các hoạt động tuyên truyền giáo dục như làm lễ dâng hương báo công với Bác, thăm nhà truyền thống, gặp mặt giao lưu, tặng quà thanh niên nhập ngũ và quân nhân hoàn thành nghĩa vụ trở về địa phương năm 2018.

5. Các đồng chí Uỷ viên Ban Thường vụ Huyện uỷ phụ trách cụm, Huyện uỷ viên, thành viên Hội đồng nghĩa vụ quân sự huyện phụ trách xã phát huy tốt vai trò trách nhiệm trong chỉ đạo, trực tiếp kiểm tra, đôn đốc các cơ sở tổ chức thực hiện

việc tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ và chịu trách nhiệm trước Ban thường vụ về kết quả tuyển quân của đơn vị mình phụ trách.

6. Ban thường vụ Huyện ủy giao Đảng ủy Quân sự huyện và Văn phòng Huyện ủy theo dõi tổng hợp giúp Ban Thường vụ đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ của các xã, thị trấn.

7. Kết thúc nhiệm vụ tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2018, Ban CHQS huyện kịp thời tham mưu với UBND huyện tổ chức hội nghị tổng kết, đánh giá rút kinh nghiệm việc quán triệt tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ, đề xuất khen thưởng những tập thể, cá nhân có thành tích.

Công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ là một trong những nhiệm vụ chính trị của toàn Đảng bộ, nhân dân huyện trong Quý IV năm 2017 và Quý I năm 2018. Ban Thường vụ Huyện ủy yêu cầu các xã, thị trấn, Mặt trận Tổ quốc các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể huyện tổ chức quán triệt sâu sắc chỉ thị của Ban thường vụ Huyện ủy, phối hợp chặt chẽ triển khai tổ chức thực hiện hoàn thành 100% chỉ tiêu giao quân bảo đảm chất lượng, an toàn đúng luật.

Chỉ thị này được phổ biến đến các Chi, Đảng bộ trong toàn huyện./.

Nơi nhận:

- Thành ủy Hà Nội (để báo cáo);
- Đảng ủy BTLĐ;
- Các Đ/c UVTV, HUV khóa XXIII;
- Các Đ/c thành viên HDNVQS huyện;
- Các Chi, Đảng bộ trực thuộc;
- Lưu VP.

**T/M BAN THƯỜNG VỤ**  
**BÍ THƯ**



**Nguyễn Tiến Minh**